

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

นายพิฑูร พุมศิริชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้นำ คณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments - ASGP) ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ในการประชุมครั้งนี้ นาย Hafnaoui Amrani ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและเลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งชาติแอลจีเรียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และขอบคุณเลขาธิการรัฐสภาสมาพันธรัฐสวิส ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงกำหนดการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔

ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญ การถอดถอนประธานรัฐสภาออกจากตำแหน่งโดยคำสั่งศาล นโยบายการเข้าร่วมประชุมของสมาชิกรัฐสภา การพักการเข้าร่วมประชุมสภาของสมาชิก กฎของการใช้เครื่องมือวิจัยของรัฐสภาในทางที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างประเทศ เรื่องการสร้างขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลที่จัดรวมระหว่างสหภาพรัฐสภา สมาคมเลขาธิการรัฐสภา และมหาวิทยาลัยโมนาชด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา รองประธานสมาคมฯ และกรรมการบริหารของสมาคมฯ ที่ว่างอยู่อีก ๒ ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง มีดังนี้

๑. นาย Marc Bosc รองเลขาธิการสภาสามัญแคนาดา เป็นประธานสมาคมฯ
๒. นาย Ulrich Schöler รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเยอรมนี เป็นรองประธานสมาคมฯ
๓. นาง Marie-Françoise Pucetti รองเลขาธิการรัฐสภาคาบอง เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ
๔. นาย Geert Jan A. Hamilton เลขาธิการวุฒิสภาเนเธอร์แลนด์ เป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประมวลภาพการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจำปี ๒๕๕๔



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วณิชพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส



นายพิฑูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายสมพล วณิชพันธ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงคะแนนเลือกประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภา และรองประธานสมาคมฯ